

สรุปข่าวประจำวันที่ ๒๐ มี.ค. ๖๗

สื่อสิ่งพิมพ์

- คอสมันคาบลูกคาบดอก ไฟป่ากับปัญหาระดับชาติ (ไทยรัฐ ๒๐ มี.ค. ๖๗ หน้า ๖)
- เครื่องซีพีพีพีพีพีพีพีพี (ฐานเศรษฐกิจ ๒๑-๒๓ มี.ค. ๖๗)
- กทพ. ปรับแผนใหม่ทุ่มงบ ๑.๕ หมื่นล้าน สร้าง ทางด่วนกะทู้-ป่าตอง (ฐานเศรษฐกิจ ๒๑-๒๓ มี.ค. ๖๗)

สื่อออนไลน์

- “พัชรวาท” ขึ้นชมชาวบ้านจัดการป่าชุมชนร่องบอน (๗๗ ข่าวเด็ด ๑๘ มี.ค. ๕๗)

www.77kaoded.com/news/big/2543891

- ตะลึง พบต้นไม้กว่า ๑,๐๐๐ ต้น ถูกตัดและเผาจนเหี้ยนเตียนทั้งดอย (เชียงใหม่นิวส์ ๑๙ มี.ค. ๖๗)

www.chiangmainews.co.th/social/3269084/

mudlek@thairath.co.th

คาบลูกคาบดอก

หมัดเหล็ก

ไฟป่ากับปัญหาในระดับชาติ

รองโฆษกรัฐบาล เคนิกา อุจน์จิตร ออกมาชี้แจงถึงระดับการแก้ไขปัญหา ไฟป่า ของจังหวัดเชียงใหม่ภายหลังจากที่ นายเกษมธรา ทวีสิน ลงพื้นที่ไปติดตามการแก้ปัญหาหมอกควันพิษด้วยตัวเองว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับ เรื่องฝุ่น PM 2.5 มาตลอด รัฐบาลได้มีการทำงานแบบบูรณาการจากหลายกระทรวง โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือ ไม่ได้แก้ปัญหาเฉพาะที่ จ.เชียงใหม่ แต่ครอบคลุม 17 จังหวัดภาคเหนือ รวมทั้งที่ จ.เชียงราย ที่พบไฟป่ามากที่สุด และถึงแม้ว่าไฟป่าจะดับแล้ว รัฐบาลได้วางมาตรการในการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้รัฐได้ใช้งบประมาณที่มีอยู่จำกัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ในส่วนเรื่องของกำลังคนที่ดับไฟป่า ซึ่งที่ จ.เชียงใหม่มีพื้นที่ป่าและป่าอนุรักษ์ ป่าสงวนจำนวนทั้งหมด 9 ล้านไร่ มีกำลังเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอยู่ 1,800 นาย ในสถานการณ์ที่ไฟป่ารุนแรงกำลังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการดูแล จำเป็นที่จะต้องระดมงบประมาณจ้างให้ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวัง โดยที่ประชุม กรม.ได้อนุมัติงบกลางทั้งสิ้น 272,655,350 บาท เป็นของกรมป่าไม้ 109,946,650 บาท และของกรมอุทยานฯ อีก 162,708,700 บาท เพื่อนำไปใช้จ่ายในโครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันเพื่อลดฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดไฟป่าในเดือน ม.ค.-พ.ค.

เรื่องของไฟป่าได้รับความสนใจจากหลายฝ่ายเพราะเป็นปัญหาที่รุนแรงมากขึ้นทุกปี โดยเฉพาะในจังหวัดภาคเหนือต้องประสบกับปัญหาไฟป่าฝุ่นละอองพิษ มากกว่า 10 ปีมาแล้ว ภาควิชาการ ได้ติดตาม

ประเมินการทำงานภาครัฐในการแก้ไขปัญหาไฟป่า พบว่า งบประมาณที่รัฐบาลแบ่งมาเพื่อป้องกันไฟป่า ในปัจจุบันยังไม่มีความชัดเจนว่าไปอยู่ที่ไหน และมีการยืนยันจากข้อเท็จจริงในกรณีนี้ พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ สส.ฝ่ายค้าน ได้ลงพื้นที่ไปพูดคุยกับฝ่ายปฏิบัติพบว่า เครื่องมือในการดับไฟป่ายังมีจำนวนที่จำกัด และเป็นเครื่องมือขนาดเล็กไม่สามารถจะดับไฟป่าที่มีความรุนแรงได้

อีกปัญหาคือ รัฐบาลไม่เคยประกาศเป็นเขตภัยพิบัติ ซึ่งในกรณีปัญหาภัยแล้ง กระทรวงมหาดไทยยังมีประกาศให้เป็นพื้นที่ภัยพิบัติเพื่อที่จะได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐเป็นกรณีพิเศษ

อย่างไรก็ตาม ปัญหาไฟป่า ปัญหาหมอกควันพิษ ไม่ได้เกิดจากประชาชนหรือเกษตรกรเพียงอย่างเดียว แต่ต้นเหตุมาจากบริษัทเอกชน ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ที่จะต้องเอาขิมเอาจังกกับการปล่อยมลพิษทางอากาศ

มีรายงานจาก กลุ่มกรีนพีซ ระบุว่า แม้แต่การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ก็เป็นการลงทุนข้ามพรมแดนและเป็นมลพิษทางอากาศข้ามพรมแดน ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา พื้นที่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง พื้นที่ภาคเหนือตอนบนของไทย รัฐฉานของเมียนมา ภาคเหนือของ สปป.ลาว ได้กลายเป็นศูนย์กลางของมลพิษทางอากาศข้ามพรมแดน

เป็นผลพวงจากการทำลายพื้นที่ป่าเพื่อขยายผลิตพืชเศรษฐกิจที่เป็น สินค้าโภคภัณฑ์เพื่อการส่งออก เช่น การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งพบจุดความร้อนในพื้นที่ปลูกมีสัดส่วน 1 ใน 3 ของจุดความร้อนทั้งหมด

ล่าสุดสภาผู้แทนฝรั่งเศสเสนอร่างกฎหมายว่าด้วยการพิจารณา ลงโทษบริษัทแฟชั่น ที่มาในรูปแบบอีคอมเมิร์ซมีโทษปรับร้อยละ 50 ของราคาสินค้า เพื่อชดเชยกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นอีกต่อไป.

หมัดเหล็ก

เครื่องซีพี

ผนึก ภาคีเครือข่าย

เครื่องซีพีผนึกภาคีเครือข่าย จ.เชียงราย
จัดงาน “อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก”
มุ่งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
แก้ไขและป้องกันไฟป่า
ลดปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5
ในภาคเหนือ



ป้องกันไฟป่า ลดฝุ่นPM 2.5 ภาคเหนือ

ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือ ก้าวสู่ภาวะวิกฤต การเร่งแก้ปัญหาดังนี้ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่าย ล่าสุด เครื่องซีพี โภคภัณฑ์ หรือเครื่องซีพี ผนึกกำลังกับเทศบาลตำบลวัง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ชุมชนบ้านหลวงใหม่พัฒนา โรงเรียนบ้านหลวง โรงเรียนวัดศรีได้วิทยาวัดหลวง และหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่จัดงาน “อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก” เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและเยาวชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ป้องกันการเกิดไฟป่าในพื้นที่ป่าชุมชน รวมถึงเป็นพลังสำคัญ

ในการขับเคลื่อนการแก้ไขและลดปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5 ในภาคเหนือ

“ฤทธิเดช จรรยาพงษ์” ปลัดอำเภอเชียงของ กล่าวว่า โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก มุ่งหวังในการรณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ และป่าไม้ โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมการอนุรักษ์รักษา และปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงผลักดันการดำเนินงานเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกซึ่งเป็นที่กำลังสำคัญ โดยมีจิตอาสาในการช่วยเหลืองานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

กทพ.ปรับแผนใหม่ ทุ่มงบ 1.6 หมื่นล้าน

สร้าง

'ทางด่วนกะทู้-ป่าตอง'



การทางพิเศษแห่งประเทศไทย



ทพ." ปรับแผนลงทุนใหม่ สร้าง "ทางด่วนกะทู้-ป่าตอง" วงเงิน 1.6 หมื่นล้านบาท หลังเอกชนเมินชิงของประมูลรอบแรก เตรียมขงครม. ไฟเขียวประมูลหาผู้รับจ้าง รอบ 2 ภายในเดือนพ.ค.นี้ คาดเปิด

ให้บริการปี 72 กรณีการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เปิดประมูล "ทางด่วนกะทู้-ป่าตอง" รอบแรก พบว่า เอกชนไม่ให้ความสนใจซื้อซองร่วมลงทุน ด้วยเหตุสภาวะทางเศรษฐกิจมีผลกระทบระยะยาว ส่งผลให้ต้นทุนค่าก่อสร้างปรับตัวสูง ล่าสุด

ปรับแผนลงทุน งานโยธาเองทั้งหมด

รายงานข่าวจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เปิดเผยว่า สำหรับความคืบหน้าโครงการทางพิเศษ (ทางด่วน) สายกะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ระยะทางประมาณ 3.98 กิโลเมตร (กม.) วงเงิน

16,492 ล้านบาท เบื้องต้น กทพ.ได้ปรับรูปแบบการลงทุนในโครงการ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ส่งผลให้วงเงินลงทุนโครงการเพิ่มขึ้นประมาณ 10% หรืออยู่ที่ 10,700 ล้านบาท จากเดิมที่ค่าก่อสร้างอยู่ที่ 8,900 ล้านบาท และค่างานเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินประมาณ 5,792 ล้านบาท

"โครงการที่กทพ.เสนอในครั้งนี้น่าจะเร่งเฉพาะช่วงกะทู้-ป่าตอง ระยะที่ 1 ก่อน เบื้องต้นกทพ.ได้มีการปรับรูปแบบการลงทุน โดยกทพ.เป็นผู้ลงทุนค่าก่อสร้างงานโยธาเอง ซึ่งจะใช้งบประมาณจากแหล่งเงินทุนหรือพันธบัตรรัฐบาลประมาณ 80% ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาว่าจะใช้งบ

ประมาณในรูปแบบใด ส่วนอีก 20% จะใช้งบประมาณจากรายได้สะสมของกทพ. จากเดิมเป็นรูปแบบที่ให้เอกชนร่วมลงทุน"

ทั้งนี้ในปัจจุบันกทพ.ได้เสนอขออนุมัติโครงการ ต่อกระทรวงคมนาคมพิจารณาแล้ว เมื่อกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมา ขณะนี้กระทรวงฯ อยู่ระหว่างสอบถามความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ,สำนักงานงบประมาณ,กระทรวงการคลัง คาดว่าจะเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบภายในเดือนพฤษภาคมนี้ หลังจากนั้นจะดำเนินการจัดทำร่างที่โออาร์ เพื่อเปิดประมูลหาผู้รับจ้างภายในเดือนมิถุนายน 2567 ใช้ระยะ

เวลาดำเนินการประมาณ 9 เดือน และเริ่มลงนามสัญญาภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2568

โครงการดังกล่าวหลังจากจากผู้ชนะการประมูลลงนามสัญญาแล้วเสร็จ เอกชนจะต้องสำรวจออกแบบรายละเอียดโครงการ (Design & Build)

และดำเนินการก่อสร้างไปพร้อมกัน เนื่องจากโครงการมีแนวเส้นทางในรูปแบบอุโมงค์ ใช้ระยะเวลาออกแบบประมาณ 6 เดือน คาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ภายในปลายปี 2568 ระยะเวลาก่อสร้าง 4 ปี โดยจะเปิดให้บริการได้ภายในปี 2572

ส่วนความคืบหน้าการเวนคืนที่ดินในโครงการฯ มีที่ดินที่ต้องเวนคืนจำนวน 192 แปลง และสิ่งปลูกสร้างจำนวน 222 หลัง โดยพื้นที่ที่ถูกเวนคืนส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ของหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมป่าไม้, กรมทางหลวง, องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ฯลฯ ปัจจุบันเริ่มดำเนินการแล้วประมาณ 40% ซึ่งพื้นที่บางส่วนสามารถส่งมอบให้เอกชนเข้าพื้นที่ได้แล้ว คาดว่าจะเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินแล้วเสร็จภายในปลายปี 2568

นอกจากนี้ผลการศึกษาของโครงการฯ ที่ผ่านมาพบว่า มีอัตราผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจ (EIRR) กับ 20.44% ขณะที่ผลตอบแทนด้านการเงินมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) 1,734 ล้านบาท Equity Irr 8.50% อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C ratio) 1.12 เท่า ระยะเวลาคืนทุน 21 ปี

ขณะทำงานบำรุงรักษา (Operation and Maintenance: O&M) ของโครงการทางพิเศษ (ทางด่วน) สายกะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต เบื้องต้น กทพ. จะศึกษาการเปิดประมูลโดยรวมโครงการทางพิเศษ (ทางด่วน) ช่วงเมืองใหม่-เกาะแก้ว-กะทู้

(ระยะที่ 2) ระยะทาง 30 กม. ซึ่งเป็นการให้เอกชนรายเดียวร่วมลงทุนในรูปแบบ PPP สัญญาสัมปทาน 30 ปี ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาออกแบบรายละเอียด คาดว่าจะได้ข้อสรุปเพื่อเสนอต่อกระทรวงคมนาคมและคณะกรรมการนโยบาย PPP พิจารณา ภายในต้นปี 2568 หลังจากนั้นจะเสนอต่อกรม.เห็นชอบต่อไป

สำหรับโครงการทางพิเศษ (ทางด่วน) สายกะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ระยะทาง 3.98 กม. มีแนวเส้นทางเริ่มต้นที่ ต.ป่าตอง บริเวณจุดตัด ถ.พระเมตตา ก่อสร้างเป็นทางยกระดับและอุโมงค์ขนาด 4 ช่องจราจรต่อทิศทาง โดยเป็นทางยกระดับข้าม ถ.พิศิษฐ์กรณีย์ จนถึงเขานาคเกิด แล้วจึงเป็นอุโมงค์คู่ หลังจากนั้นเป็นทางยกระดับและสิ้นสุดโครงการที่ ต.กะทู้ บริเวณจุดตัดกับ ทล. 4029 มีทางขึ้น-ลง 2 แห่ง และมีด่านเก็บค่าผ่านทางตั้งอยู่บริเวณ ต.กะทู้ 1 ด่าน ●

สิ่งแวดล้อมเป็นแกนนำ เพื่อร่วมมือป้องกันปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่น PM 2.5 ซึ่งกลายเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกฝ่าย เพื่อลดผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชน

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การให้ความรู้เรื่องประโยชน์และคุณค่าของฝายชะลอน้ำและแนวกันไฟป่าโดยกำนันตำบลครึ่ง จากนั้นเข้าสู่พิธีบวชป่า สร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ป่าให้กับชุมชนต่อด้วยกิจกรรมทำฝายชะลอน้ำจากวัสดุธรรมชาติ เพื่ออนุรักษ์แหล่งน้ำ สร้างความสมดุลในระบบนิเวศป่าไม้ รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมให้กับชาวบ้านและเยาวชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ปิดท้ายที่กิจกรรมสร้างแนวกันไฟป่าด้วยการกำจัดเชื้อเพลิงที่ติดไฟง่าย เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่า มุ่งสู่การแก้ไขและลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในภาคเหนือ ทั้งนี้ เครือซีพี ได้เล็งเห็นความสำคัญและมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนงาน เพื่อแก้ไขและลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืน ●





📍 สราวุธ คำฟูบุตร 📅 18 มีนาคม, 2024

“พัชรวาท” ขึ้นชมชาวบ้านจัดการป่าชุมชนร่องบอน

เชียงราย-“พัชรวาท” ขึ้นชมชาวบ้านจัดการป่าชุมชนร่องบอน พร้อมขอบคุณช่วยสร้างความอุดมสมบูรณ์ เป็นมรดกให้ลูกหลาน กักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ฝากประชาชนเป็นหูเป็นตาไฟป่า

เมื่อเวลา 16.30 น. พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงฯ ร่วมกันลงพื้นที่ป่าชุมชนบ้านร่องบอน ต.ม่วงคำ อ.พาน จ.เชียงราย เพื่อติดตามการดำเนินงานของป่าชุมชน โดยมีผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่มา รอให้การต้อนรับ จากนั้นผู้นำชุมชนได้บรรยายสรุปถึงความสำคัญของป่าชุมชนบ้านร่องบอน ซึ่งเป็นหนึ่งในป่าชุมชนต้นแบบที่มีความโดดเด่นด้านการบริหารจัดการป่าชุมชนอย่างยั่งยืน โดยชุมชนได้ร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูผืนป่าให้กลับมาเป็นป่าสีเขียวที่อุดมสมบูรณ์ สามารถป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่าลุกลามเข้ามาในพื้นที่ได้ ส่งผลให้ปัญหาหมอกควันลดลงและคุณภาพอากาศในบรรยากาศดีขึ้น นอกจากนี้ป่าชุมชนบ้านร่องบอน ยังเคยได้รับรางวัลป่าชุมชนชนะเลิศระดับภาค ประจำปี 2566 จากโครงการอนุรักษ์ป่า ป่ารัก ชุมชน โดยความร่วมมือระหว่างกรมป่าไม้ และบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ที่ได้ส่งเสริมและสนับสนุนป่าชุมชนให้เติบโต เพื่อขับเคลื่อนประเทศได้บรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี พ.ศ. 2593



พล.ต.อ.พัชรวาท กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนและทุกภาคส่วน สนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคประชาชน ในการบริหารจัดการป่าร่วมกับภาครัฐ เช่น เครือข่าย ทสม. เครือข่ายป่าชุมชน เครือข่าย รสทป. เครือข่ายอาสาสมัคร โดยให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง สร้างการเรียนรู้ ความเข้าใจ ความเข้มแข็งในระดับพื้นที่ ร่วมกันบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งครั้งนี้ได้มีโอกาสมาติดตามการดำเนินงานป่าชุมชนบ้านร่องบอนที่จังหวัดเชียงราย และได้ให้กำลังใจพี่น้องชาวอ.พาน เครือข่ายป่าชุมชนเชียงราย ถือเป็นกำลังสำคัญของประเทศในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้องบำรุงรักษาดูแลป่าชุมชนทั่วประเทศให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาชิกป่าชุมชนบ้านร่องบอนทุกคนที่ได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ร่วมดูแลรักษาบริหารจัดการป่าชุมชนจนประสบผลสำเร็จ ทำให้ป่าชุมชนแห่งนี้ เป็นแหล่งน้ำ แหล่งอาหาร แหล่งสมุนไพร สามารถกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และยังคงความอุดมสมบูรณ์ไว้ให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน เป็นมรดกแก่ลูกหลานต่อไปในอนาคต อย่างไรก็ตาม ขอฝากเรื่องปัญหาไฟป่ายังคงทวีความรุนแรงมากขึ้น ขอให้ประชาชนทุกคนในพื้นที่ รวมถึงเครือข่ายอาสาสมัคร เครือข่าย ทสม. เครือข่ายป่าชุมชน ร่วมกันเป็นหูเป็นตาช่วยกันดูแลป้องกันไฟป่าที่จะเกิดขึ้นในป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอนุรักษ์ และป่าชุมชนของเราด้วย



ตะลึง พบต้นไม้กว่า 1,000 ต้น ถูกตัดและเผาจนเหี้ยนเตียนทั้งดอย

19 Mar 67



ตะลึง พบต้นไม้กว่า 1,000 ต้น ถูกตัดถูกเผาจนเหี้ยนเตียนทั้งดอย ต้นตอมลพิษทางอากาศและการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลัง บก.ปทส.ได้รับร้องเรียน จึงส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

วันที่ 18 มี.ค. 67 ที่ผ่านมา กำลังเจ้าหน้าที่ กก.4 บก.ปทส.ภายใต้ พล.ต.วชิรพันธ์ พูลิทธิ ผบก.ปทส. พ.ต.อ.ณัทกฤษ น้อยคำปัน ผกก.4 บก.ปทส. พ.ต.ท.ยศวิวัฒน์ เอกกุล สว.กก.4 บก.ปทส. ร.ต.ต.วสุอนันต์ สารีพันธ์ รอง สว.(ป) กก.4 บก.ปทส.พร้อมลูกชุด ประสาน นายคนุสศักดิ์ หมื่นไธสง ผอ.ศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่ 3 ภาคเหนือ นายเชษฐา เอนกคณา หัวหน้าสายตรวจศูนย์ป้องกันปราบปรามที่ 3 (ภาคเหนือ) กรมป่าไม้ เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ จังหวัดลำปาง สายที่ 1 ภายใต้การอำนวยการของ นายประสิทธิ์ ท่าช้าง ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) สั่งการให้นายภัทรเรนทร์ ประสิทธิ์กุล ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) และส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบตามข้อเรียนเรียนว่ามีการตัดไม้ทำลายป่าและเผาป่า เหตุเกิดที่เกิดเหตุบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่จางตอนบน บ้านแม่หล่อง หมู่ 7 ต.นาสัก อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง จำนวน 3 จุด

โดยเมื่อกำลังเจ้าหน้าที่ไปถึง พบว่าสภาพป่าไม่หลงเหลือความเป็นป่า กลายเป็นภูเขาหัวโล้น ต้นไม้เฉียดพันต้นถูกตัด ล้มลงระเนระนาด บางส่วนถูกชักลากออกจากพื้นที่ไปแล้ว บางส่วนถูกทิ้งกระจัดกระจายไปทั่ว สภาพพื้นที่ถูกเผาจนโล่งเตียน เจ้าหน้าที่ตรวจพบต้นไม้บางต้นยืนต้นตายเพราะถูกเจาะลำต้นแล้วหยอดยาฆ่าหญ้า สภาพป่าถูกแผ้วถางและเผา แต่ไม่พบตัวผู้กระทำผิด เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและตรวจวัดพื้นที่ พบว่าเสียหายเกือบ 200 ไร่ มูลค่าความเสียหายภาครัฐกว่า 11 ล้านบาท

จึงทำการตรวจยึดและทำการบันทึกแจ้งข้อกล่าวหาว่า กระทำผิด กระทำผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 มาตรา 54 ,มาตรา 72 ฐาน "ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการทำลายป่า หรือเข้ายึดถือครอบครอง เพื่อตนเอง และผู้อื่นโดยมิได้รับอนุญาต" พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 มาตรา 14 ฐาน "ก่อสร้าง เผาป่า ยึดถือครอบครองป่า

หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการทำให้เสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ โดยไม่ได้รับอนุญาต” ส่งพนักงานสอบสวน สก.แม่เมาะ จ.ลำปาง ดำเนินการต่อไป

สำหรับการเข้าตรวจสอบและตรวจยึดครั้งนี้ ทางตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(บก.ปทส.) ได้รับการร้องเรียนจากพลเมืองดี ว่ามีกลุ่มนายทุนเข้าไปตัดไม้ทำลายป่าแผ้วถางป่าเผาป่าส่งผลทำให้เกิดมลพิษทางอากาศและความเสียหายทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมาย จึงประสานงาน มายังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการทันทีและพบการกระทำผิดจริง ส่วนกลุ่มที่กระทำผิดอยู่ระหว่างสืบสวนหาตัวการต่อไป

